

ด่วนที่สุด

ที่ สป ๐๐๑๙.๒/ว ๒๓๖๑๕



ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร)

เรียน นายอำเภอเมืองลำปาง, นายอำเภอแม่ทะ, นายอำเภอเกาะคา, นายอำเภอลำดวน และนายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อหมู่บ้านและกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. กำหนดการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. หลักสูตรฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. แบบตอบรับ	จำนวน ๑ ฉบับ

จังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์
คลัสเตอร์อาหาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งประสานกลุ่มเป้าหมาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้กลุ่มเป้าหมายจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๒. ส่งแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ให้จังหวัดทาง E-mail : lampangcdd.stg@gmail.com
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยกรมฯ มอบหมายให้ บริษัท ริมเส้น จำกัด คือ นางสาวปภัสนีย์ ธาราธรรมิทธิ
โทรศัพท์ ๐๙ ๖๙๑๙ ๕๖๑๔ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายจากโครงการฯ
โดยประหยัด และไม่อนุญาตให้เบิกค่าพาหนะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี รินรath)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร, โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๕๕

